



อัตราเงินเพื่อคาสักสูงสุดในรอบ 5 ปี

อัตราเงินเพื่อราคาอาหารในคาสักสถานชะลอตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ขณะที่ธนาคารแห่งชาติยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแรงงาน ค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และค่าเงินที่อ่อนตัว ล้วนแต่ซ้ำเติมอัตราเงินเพื่อทั่วไปของคาสักสถาน ซึ่งยังคงอยู่ที่ร้อยละ 8.9 ต่อปีเป็นเดือนที่สองต่อเนื่องมาถึงเดือนตุลาคม ธนาคารแห่งชาติประกาศว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบห้าปี ขณะที่ภาวะเงินเพื่อทั่วโลกก็เข้ามาสมทบกับปัญหาภายในด้วย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าราคาสินค้าผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 ในปีนี้ในแถบเอเชียกลางและคอเคซัส ซึ่งสูงกว่าระดับร้อยละ 5.5 ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับตลาดเกิดใหม่

ในคาสักสถาน ราคาอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 มาตั้งแต่ต้นปี โดย Yerbolat Dossayev ประธานธนาคารแห่งชาติกล่าวกับที่ประชุมรัฐบาลเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ว่าได้ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนกันยายนที่มีการเพิ่มขึ้นแตะร้อยละ 11.5

EnergyProm บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณว่าราคาสำหรับสินค้าอาหารหลักบางชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เช่น แครอทแพงขึ้นร้อยละ 48.5 หัวหอมแพงขึ้นร้อยละ 30.2 น้ำมันพืชแพงขึ้นร้อยละ 29.5 ส่วนราคาไข่และข้าวปรับตัวลดลงร้อยละ 5.1 และ 8.1 ตามลำดับ

อัตราเงินเพื่อสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.8 ในเดือนตุลาคม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 5 เดือนติดต่อกันตามการเรียกร้องของ

แรงงาน โดยพนักงานมักจะลาออกเพื่อหางานใหม่ที่สะดวกสบายและมีค่าแรงที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุปณณการที่จะแชร์ต้นทุนกันทั่วทั้งสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

Yevgeniya Pak จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านคั่นคว้า ศึกษา วิจัย วิเคราะห์นโยบายสาธารณะเมืองนุร์-ซุลตัน กล่าวว่านโยบายการเงินของรัสเซียก็เป็นปัจจัยที่มากดันราคาในคาสักสถานเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดุลการค้าที่เสียเปรียบต่อรัสเซีย ซึ่งการเงินของทั้งสองประเทศไม่สัมพันธ์กันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยความกดดันในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงราคาพลังงานดิ่งลงและมาพร้อมกับความตื่นตระหนกของการแพร่ระบาดไปทั่วโลก คาสักสถานจึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อยับยั้งการเก็งกำไร ในทางตรงกันข้ามรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อดึงดูดเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ทั้งสองประเทศได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยรัสเซียเริ่มขยับก่อน จึงทำให้เงินสกุล Ruble แข็งค่ากว่าสกุล Tenge และมีผลให้ราคานำเข้าสินค้าของคาสักสถานมีราคาแพงกว่า

จากการปราศรัยของประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev ในเดือนกันยายน ได้กล่าวตำหนิธนาคารแห่งชาติและรัฐบาลของเขาในเรื่องการเติบโตของอัตราเงินเพื่อที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การกระจายอาหาร และการธนาคาร อีกทั้งสั่งให้ธนาคารแห่งชาติควบคุมอัตราเงินเพื่อให้อยู่

ในช่วงร้อยละ 4 – 6 ตั้งแต่นั้นมากระทรวงเศรษฐกิจและธนาคารแห่งชาติต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกัน

Aidarkhan Kussainov หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านการจัดการและกลยุทธ์ของ Almagest ในเมืองอัลมาตีกล่าวว่าจะไม่มีชัยชนะอย่างรวดเร็วในการต่อสู้กับราคาที่สูงขึ้นและจะเข้าสู่ช่วงแห่งความปั่นป่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารแห่งชาติ ควรใช้นโยบายการเงินอย่างเข้มงวดและถอนตัวจากโครงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งหมด

ที่มา: *Kazakhstan: Inflation stays at five-year high for second month*, by Zholdas Orisbayev, eurasianet.org

ประเทศสมาชิกในเครือรัฐเอกราชหรือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมักจะมีทิศทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัสเซียที่เป็นประเทศหลักของแถบนี้ ขณะที่รัสเซียประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบหกปี

ค่าชดเชยก็มีสถานะที่ไม่แตกต่างกันหรือแย่กว่าด้วยซ้ำ

ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าอาหารย่อมส่งผลกระทบต่อประชากรโดยทั่วไป และจะมีผลต่อเนื่องไปยังการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดจนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่จะมีราคาแพงขึ้น

ปัญหาเงินเฟ้อในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวสลับกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมารุนแรงเป็นระลอก ๆ บวกกับต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งที่อยู่ในระดับสูงอย่างทุกวันนี้ หากรัฐบาลไม่สามารถหามาตรการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้ของประชากร สินค้าส่งออกของไทยไปยังตลาดนี้ก็จะไม่สามารถขยายตัวได้อย่างที่ควรจะเป็น

๐๘